



สรุปมติการประชุม
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ครั้งที่ 1/2559

วันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2559 เวลา 09:00 – 11:30 น.

ณ ห้องประชุมพจนสาร หน่วยประสานงาน มทส. – กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร
และ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นครราชสีมา

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 1.1 เรื่องประธานแจ้งทราบ

วาระที่ 1.2 มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 7/2558
(ประชุมเมื่อวันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2558)
มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

วาระที่ 2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่ 10/2558
(ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2558)
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมตามที่ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอ โดยไม่มีข้อแก้ไข
เพิ่มเติม

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

วาระที่ 3.1 รายงานผลการดำเนินงานกองทุนส่วนบุคคล – มทส. ประจำปี พ.ศ. 2558
มติที่ประชุม รับทราบการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
ส่วนบุคคล – มทส. ประจำปี พ.ศ. 2558 ตามเสนอ

วาระที่ 3.2 รายงานสถานะลูกหนี้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

1. มหาวิทยาลัยฯ ควรพิจารณาการรับรู้รายได้ (ลูกหนี้นักศึกษา) เพื่อมิให้เกิดกรณีการขอปรับปรุงบัญชีลูกหนี้ภายหลัง ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีด้วย
2. ควรพิจารณาทบทวนระเบียบ/ประกาศที่เกี่ยวข้องในการรับรู้รายได้ เพื่อให้สอดคล้องกัน
3. ควรให้มีผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการลูกหนี้แต่ละประเภท รวมทั้งการจัดทำการวิเคราะห์อายุลูกหนี้ (Aging) ประกอบการพิจารณาด้วย

4. ให้พิจารณาการตั้งสำรองหนี้สูญ โดยให้มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน
5. ลูกหนี้ระหว่างกัน (หน่วยงานภายใน) ควรให้มียอดคงเหลือให้น้อยที่สุด
6. ให้ผู้รับผิดชอบลูกหนี้แต่ละประเภทร่วมชี้แจงการดำเนินการในการประชุมรายงานสถานะลูกหนี้ด้วย

มติที่ประชุม รับทราบรายงานสถานะลูกหนี้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามเสนอ โดยให้มหาวิทยาลัยฯ ดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะต่อไป

วาระที่ 3.3 ขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการการจัดเก็บค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา พ.ศ. 2559

มติที่ประชุม อนุมัติร่างประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจัดเก็บค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา พ.ศ. 2559 ตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ 4.1 ขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียม การผลิตบัณฑิตศึกษา โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ฯ (พสวท.)

มติที่ประชุม อนุมัติร่างประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการผลิตบัณฑิตศึกษา โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ฯ (พสวท.) ตามเสนอ

วาระที่ 4.2 ขอความเห็นชอบตัดหนี้สูญและปรับปรุงบัญชีทุนสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

มหาวิทยาลัยฯ ควรดำเนินการวิเคราะห์อายุลูกหนี้ (Aging) และรายงานคณะกรรมการฯ ให้ทราบพร้อมการรายงานการเงินในรายไตรมาสด้วย

มติที่ประชุม เห็นชอบการตัดหนี้สูญและปรับปรุงบัญชีทุนสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กรณีลูกหนี้ตามคำพิพากษาจำนวน 8 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 409,388.47 บาท (สี่แสนเก้าพันสามร้อยแปดสิบแปดบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์) เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป

วาระที่ 4.3 ขออนุมัติคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา กรณีนายวิรัช ทัพป์ ทาปโลกา

มติที่ประชุม ไม่อนุมัติคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา โดยให้ปฏิบัติตามที่ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ กำหนดไว้

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

วาระที่ 5.1 กำหนดการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่ 2/2559

มติที่ประชุม เห็นชอบกำหนดการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่ 2/2559 ในวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

วาระที่ 5.2

ขออนุมัติแก้ไขประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาที่คณาจารย์ได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก พ.ศ. 2553

มติที่ประชุม อนุมัติการแก้ไขประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การให้ทุนการศึกษาแก่นัก
ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่คณาจารย์ได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก
พ.ศ. 2553 ตามเสนอ

Page | 3



(อาจารย์ ดร. วุฒิ ด่านกิตติกุล)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน